



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐ ๒๕๓๙ ๓๖๙๐

ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๔๙๖

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง กำหนดช่วงเวลาในการย้ายข้าราชการระดับผู้ปฏิบัติ หรือตำแหน่งที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบริหาร

เรียน ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก เขตกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑-๖ และเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการพิจารณาย้ายข้าราชการระดับผู้ปฏิบัติ หรือตำแหน่งที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบริหาร โดยยึดถือแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตรด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๔๙๖ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ เรื่อง กำหนดแนวทางปฏิบัติการขอย้ายวิธีพิจารณา และวิธีทำคำร้องขอย้ายของข้าราชการ โดยกำหนดช่วงเวลาพิจารณาการย้ายของข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบริหาร ทั้งการย้ายภายในจังหวัดและการย้ายข้ามหน่วยงาน โดยกำหนดพิจารณาให้ย้ายปีละ ๒ ครั้ง ดังนี้ ๑. กรณีการย้ายข้าราชการภายในจังหวัด กำหนดให้จังหวัดดำเนินการก่อนถึงช่วงเวลาการพิจารณาคัดเลือกย้ายข้าราชการไปตำแหน่งว่างต่างสังกัด (ย้ายข้ามหน่วยงาน) ๒. กรณีการย้ายข้ามหน่วยงานครั้งที่ ๑ กำหนดให้ทำคำร้องขอย้ายและยื่นเรื่องขอย้ายภายในเดือนธันวาคม ถึงเดือนมกราคม ของปีถัดไป และให้ทราบผลการคัดเลือกภายใน ๑ เดือนนับตั้งแต่วันที่ปิดรับเรื่องย้าย ครั้งที่ ๒ กำหนดให้ทำคำร้องขอย้ายและยื่นเรื่องขอย้ายภายในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม ปีเดียวกัน และให้ทราบผลการคัดเลือกภายใน ๑ เดือนนับตั้งแต่วันที่ปิดรับเรื่องย้าย นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติในการยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการที่มีความประสงค์จะขอย้าย และหน่วยงานหรือกรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาให้ย้ายเป็นไปตามเวลาที่ชัดเจน และสอดคล้องกับการบริหารงานบุคคลในภาพรวมจึงกำหนดช่วงเวลาในการย้ายข้าราชการระดับผู้ปฏิบัติ หรือตำแหน่งที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบริหาร ดังนี้

๑. กรณีการย้ายภายในหน่วยงาน กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการย้ายได้ปีละ ๒ ครั้ง ตามช่วงระยะเวลาที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดและแจ้งให้หน่วยงานดำเนินการ ยกเว้น กรณีการขอย้ายสับเปลี่ยน ดังนี้

ครั้งที่ ๑ ให้ดำเนินการภายในเดือนมกราคม

ครั้งที่ ๒ ให้ดำเนินการภายในเดือนกรกฎาคม

๒. กรณีการย้ายข้ามหน่วยงาน กำหนดช่วงเวลาพิจารณาการย้าย ปีละ ๒ ครั้ง ตามช่วงระยะเวลาที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดและแจ้งให้หน่วยงานดำเนินการ ยกเว้น กรณีการขอย้ายสับเปลี่ยน ดังนี้

ครั้งที่ ๑ ให้ข้าราชการยื่นคำร้องขอย้ายในระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการองค์กร ภายในเดือนกันยายน และกรมส่งเสริมการเกษตรจะพิจารณาให้ย้ายภายในเดือนตุลาคม หรือพฤศจิกายน

ครั้งที่ ๒...

ครั้งที่ ๒ ให้ข้าราชการยื่นคำร้องขอย้ายในระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการองค์กร ภายในเดือนมีนาคม และกรมส่งเสริมการเกษตรจะพิจารณาให้ย้ายภายในเดือนเมษายน หรือพฤษภาคม ทั้งนี้ ช่วงระยะเวลาการย้ายทั้ง ๒ กรณี อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราวในกรณีที่กรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายในการบริหารตำแหน่งในช่วงเวลาดังกล่าว โดยให้ยึดถือตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นสำคัญ และขอให้ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ ช่วงเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป



(นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง)  
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร